

พศ.ยึดเวลา สอบเงินทอนวัด

หากไม่ทันเส้นตาย60วัน

“อมสิน” ด้งรับนโยบาย “บิ๊กตู้” ปรามทุจริตเงินทอนวัด จ่อหารือ
กับ ผอ.พศ.และกรรมการมหาเถรสมาคม3 รูป วันที่ 12 ก.ค.นี้ รวมทั้ง
เรื่องทำบัตรสมาร์ตการ์ดพระ โดยคดีเงินทอนวัด **★ มีต่อหน้า 6**

จากรัฐบาลสำนักงบประมาณก็จัดสรรงบกลางอุดหนุนให้วัดประมาณ 30 ล้านบาท พศ.รับงบฯอุดหนุนดังกล่าวแล้วส่งไปให้วัดทันที กรณีเช่นนี้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชและยังไม่มีอาคารที่เป็นพระตำหนัก ต้องดำเนินการเป็นพิเศษ

ด้านนายอมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. มอบหมายให้ตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนงวดว่า กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินการอยู่ ตนได้ดำเนินการในส่วนขอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้อยู่ในร่องในรอย การดำเนินการสอบสวนของตำรวจจะได้เรียบร้อย และจะหารือกับ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. อีกครั้งในวันที่ 12 ก.ค.นี้ มีกรรมการมหา-

เถรสมาคม 8 รูป เข้าหารือด้วยที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม อยากให้ทำด้วยความรอบคอบรวดเร็วที่สำคัญต้องการให้เป็นไปอย่างเงียบๆ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าค้ำวัด เพราะไม่ต้องการให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก การปราบปรามทุจริตเป็นนโยบายหลักรัฐบาล นายกฤษฎา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับสั่งเสมอ แต่ขณะนี้ผลตรวจสอบยังไม่ออกมาว่าใครผิดใครถูก แต่เหมือนกับสังคมได้พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วว่าใครผิด สุดท้ายแล้วพระอาจไม่ได้ผิดแต่เป็นฝ่ายฆราวาสผิดก็ได้ ถ้าจับ ผอ.พศ.ไปแล้วก็ต้องทำรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องรอผลการไต่สวนของปปช. เพราะสามารถทำคู่ขนานไปพร้อมกันได้

นายอมสินกล่าวอีกว่า วันประชุมพศ.จะหารือการจัดทำบัตรสมาร์ตการ์ดพระด้วย ไม่ใช่เรื่องใหม่ มหาเถรสมาคม (มส.) เคยพูดคุยเรื่องนี้แล้วแต่เงียบไปทราบว่าจะขณะนี้พระสงฆ์มีบัตรประจำตัวประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอยู่ โดยถ่ายรูปพระและมีเลขประจำตัว 13 หลักเหมือนกัน เมื่อมีบัตรประชาชนอยู่แล้วก็เพิ่มเติมเป็นการแยกฐานข้อมูลเข้าไปนอกเหนือจากที่มีระบุในบัตรประชาชนคือ ข้อมูลของพระ เช่น บวชที่ไหน จำวัดที่ไหน บวชมานานที่พรรษาขณะนี้สมณศักดิ์เป็นอย่างไรเข้าไปด้วย

ขณะที่กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบจความคิดเห็น เรื่อง “เงินทอนกับ

พศ.ยึดเวลา ☆ *ต่อจากหน้า 1*
เน้นให้ตรวจสอบรวดเร็วรอบคอบไม่จำเป็นต้องรอผลสอบ ป.ป.ช. ด้าน ผอ.พศ.เผย ส่งข้อมูลเงินอุดหนุนวัดให้ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แล้ว พร้อมแจ้งงบอุดหนุนพระอารามหลวงหลังพระพุทธรูปอิสระออกมาโพสต์แฉในเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะที่กรุงเทพโพลสำรวจตัวอย่างความคิดเห็นของประชาชนพบว่าร้อยละ 66.1 ไม่เชื่อมั่นความโปร่งใสต่อหน่วยงานที่ดูแลพระพุทธศาสนา

กรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด หรือคดียื่นทอนวัด พบมีความเสียหายกว่า 60 ล้านบาท ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ ป.ป.ช.ไปแล้ว ชุดหนึ่ง ขณะที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบวัดชุดแรก 12 วัด ให้เสร็จภายใน 60 วัน พร้อมทั้งคณะกรรมการฯอีกชุดทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบอุดหนุนวัดทุกเรื่องและไม่ต้องใช้มาตรา 44 โยกย้ายผู้บริหาร พศ.ที่มีชื่อเกี่ยวทุจริตตามที่เสนอว่าไปนั้น

ความสืบหน้าป้ายวันที่ 9 ก.ค. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (บก.ปปป.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ขอข้อมูลบัญชีการโอนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่ใดนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ส่งให้ บก.ปปป.และ ป.ป.ช.แล้วสำหรับการทำงานของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีงบฯบูรณปฏิสังขรณ์วัด หากครบกำหนด 60 วันแล้วยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถขยายเวลาออกไปได้ ข้อมูลการสืบสวนจะเป็นความลับ

ผอ.พศ.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีพระพุทธรูปอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม นำรายชื่อพระอารามหลวงทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นจำนวนมากว่า หลักเกณฑ์การอุดหนุนงบฯบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินพระอารามหลวงที่เสนอของงบฯบูรณปฏิสังขรณ์ที่จำเป็นมายังพศ. จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบฯไว้ลำดับต้นๆ เพราะพระอารามหลวงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีล่าสุด วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีโครงการจัดสร้างอาคารกุซงก์ ได้เสนอของบฯมายังพศ. จากนั้น พศ.ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณผ่านความเห็นชอบ

ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา” เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,193 คน พบว่า เมื่อถามความเห็นของชาวพุทธว่ามีผลต่อการทำบุญหรือไม่พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.7 เห็นว่าไม่มีผลต่อการทำบุญ คิดว่าจะบริจาคเหมือนเดิมเพราะทำบุญให้วัด ขณะที่ร้อยละ 42.3 เห็นว่ามีผลต่อการทำบุญ ในจำนวนนี้ร้อยละ 25.0 ระบุว่า ทำให้ต้องคิดก่อนตัดสินใจบริจาค รองลงมาร้อยละ 11.8 ระบุว่า ทำให้ไม่อยากบริจาคให้แก่กิจกรรมใดๆทางพุทธศาสนา และร้อยละ 6.0 ระบุว่า ทำให้ต้องตรวจสอบวัดนั้นๆ

เมื่อถามต่อว่ากรณีเงินทองนวัต หรือการทุจริตเงินอุดหนุนวัด มีผลมากน้อยเพียงใดต่อการทำให้ความศรัทธาหรือเลื่อมใสในพุทธศาสนาตกลงส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 เห็นว่ามีผลน้อย ขณะที่ร้อยละ 35.3 เห็นว่ามีผลมาก ด้านความเห็นต่อมาตรการที่ควรใช้เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางพุทธศาสนาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 อยากให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง รองลงมา ร้อยละ 32.1 อยากให้ออกกฎหมายดูแลควบคุมทรัพย์สินวัดอย่างรัดกุม และร้อยละ 10.3 อยากให้ใช้ ม.44 ปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านพระพุทธศาสนาว่าจะทำงานด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 เชื่อมั่นน้อย ขณะที่ร้อยละ 33.9 เชื่อมั่นมาก